

VJC – Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

VJC báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2021 với tổng doanh thu giảm 28,7% n/n, đạt 3.541,8 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ mảng hoạt động chính vận tải hành khách đạt 855,6 tỷ đồng, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước do kết quả quý 2/2020 thấp (giai đoạn bắt đầu giãn cách xã hội tại Việt Nam vào năm 2020). Đáng ngạc nhiên, doanh thu từ hoạt động phụ trợ tăng 9,1% n/n, đạt 1.018,4 tỷ đồng. Vietjet ghi nhận 1.218,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán và thuê lại tàu bay SLB trong quý 2/2021 (-61,6% n/n). Theo kế hoạch của doanh nghiệp từ đầu năm, doanh thu này đến từ việc bán và thuê lại 2 tàu bay trong quý 2. Biên lợi nhuận gộp của VJC trong quý 2/2021 giảm từ âm 2,2% trong quý 2/2020 xuống còn âm 36,1% trong quý 2/2021, tương đương với mức lợi nhuận gộp là 1.277,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu của VJC trong quý 2/2021 tăng 4 ptđ lên 9,1% doanh thu, phần lớn do chi phí quảng cáo và tiếp thị tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ (185,4 tỷ đồng so với 64,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước). Theo đó, VJC ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh âm 1,6 ngàn tỷ đồng trong quý 2/2021. Khoản lợi nhuận âm này được bù đắp bởi doanh thu tài chính khác của doanh nghiệp, đạt 1.756,9 tỷ đồng, phần lớn là doanh thu tài chính khác, chiếm 91,2% tổng doanh thu tài chính. Theo đại diện VJC, khoản doanh thu này đến từ hoạt động đầu tư vào các dự án bất động sản từ dòng tiền nhàn rỗi sau khi VJC bán các tài sản như toà nhà Vietjet Plaza, nhằm tối ưu hoá dòng tiền. Cuối cùng, Vietjet ghi nhận lợi nhuận ròng 5,8 tỷ đồng trong quý 2/2021 (-99,5% n/n).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Vietjet ghi nhận 7.590,4 tỷ đồng tổng doanh thu (-37,8% n/n), tương đương với 34,7% kế hoạch cả năm do doanh nghiệp đề ra (21.900 tỷ đồng doanh thu hợp nhất). Mảng vận tải hành khách đạt 1.937,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 12,5% kế hoạch cả năm do VJC đề ra (15.500 tỷ đồng). Lũy kế, VJC đã vận tải 4,8 triệu hành khách (-26,2% n/n) trên 34.000 chuyến bay (-21,7% n/n), phần lớn là các chuyến bay nội địa và chỉ một vài chuyến bay giải cứu được thực hiện trong quý 1/2021. Vietjet có kế hoạch sẽ thực hiện bán và thuê lại 11 tàu bay trong năm 2021 (8 tàu bay A320 và 3 tàu bay A330). Theo kế hoạch này, VJC sẽ thực hiện 8 giao dịch SLB trong 6 tháng cuối năm 2021 và có thể sẽ đạt được kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất do doanh nghiệp đề ra cho cả năm 2021. Nhờ vào lợi nhuận ròng được ghi nhận trong quý 1/2021, mà phần lớn được hỗ trợ bởi nguồn doanh thu tài chính khác, Vietjet ghi nhận 130,1 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm 2021 (+77,9% n/n).

Tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2021, Vietjet có 2.281,2 tỷ đồng tiền và tương đương tiền và 11.766,1 tỷ đồng tổng nợ vay, tương đương 55,8% tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu.

Trưởng bộ phận, Phòng Phân tích

Gigi Nguyen Binh

giaonbt@acbs.com.vn

Tuyên Bố Miễn Trách Nhiệm

Analyst Certification(s)

We, the author(s) of this report, hereby certify (1) that the views expressed in this research report accurately reflect our personal views about any or all of the subject securities or issuers referred to in this research report and (2) no part of our compensation was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Important Disclosures

ACBS and/or an affiliate thereof (hereby collectively called ACBS) did or may seek to do business with companies covered in this report as its routine business. ACBS's proprietary trading accounts may have a position in such companies' securities. As a result, the investor should be aware that ACBS may have a conflict of interest from time to time.

ACBS produces a variety of research products including, but not limited to, fundamental analysis, equity-linked analysis, quantitative analysis, and trade ideas. Recommendations contained in one type of research product may differ from recommendations contained in other types of research products, whether as a result of differing time horizons, methodologies, or otherwise.

Disclaimer

Bản báo cáo phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, ACBS không cung cấp bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào và không chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các thông tin chứa đựng trong báo cáo cho một mục đích sử dụng cụ thể. ACBS sẽ không xem những người nhận báo cáo, không nhận trực tiếp từ ACBS, là khách hàng của ACBS. Giá chứng khoán được trình bày trong kết luận của báo cáo (nếu có) chỉ mang tính tham khảo. ACBS không đề nghị hoặc khuyến khích nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào dựa trên báo cáo này. **ACBS, các tổ chức liên quan của ACBS, ban quản lý, đối tác hoặc nhân viên của ACBS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ (a) các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp; hoặc (b) các khoản tổn thất do mất lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh hoặc các khoản tổn thất khác, kể cả khi ACBS đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại hoặc tổn thất đó, phát sinh từ việc sử dụng bản báo cáo phân tích này hoặc thông tin trong đó.** Ngoài các thông tin liên quan đến ACBS, các thông tin khác trong bản báo cáo này được thu thập từ các nguồn mà ACBS cho rằng đáng tin cậy, tuy nhiên ACBS không bảo đảm tính đầy đủ và chính xác của các thông tin đó, Các quan điểm trong báo cáo có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào và ACBS không có nghĩa vụ cập nhật các thông tin và quan điểm đã bị thay đổi đó cho nhà đầu tư đã nhận báo cáo này.

Bản báo cáo có chứa đựng các giả định, quan điểm của chuyên viên phân tích, tác giả của báo cáo, ACBS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào của họ phát sinh trong quá trình lập báo cáo, đưa ra các giả định, quan điểm. Trong tương lai, ACBS có thể sẽ phát hành các bản báo cáo có thông tin mâu thuẫn hoặc thậm chí có nội dung kết luận đi ngược lại hoàn toàn với bản báo cáo này. Các khuyến nghị trong bản báo cáo này hoàn toàn là của riêng chuyên viên phân tích, các khuyến nghị đó không được đưa ra dựa trên các lợi ích của bất kỳ cá nhân tổ chức nào, kể cả lợi ích của ACBS. Bản báo cáo này không nhằm đưa ra các lời khuyên đầu tư cụ thể, cũng như không xem xét đến tình hình và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà đầu tư nào, những người nhận bản báo cáo này. Vì vậy các chứng khoán được trình bày trong bản báo cáo có thể không phù hợp với nhà đầu tư. ACBS khuyến nghị rằng nhà đầu tư nên tự thực hiện đánh giá độc lập và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia khi tiến hành đầu tư. Giá trị và thu nhập đem lại từ các khoản đầu tư có thể thay đổi hàng ngày tùy theo thay đổi của nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Các kết luận trong báo cáo không nhằm tiên đoán thực tế do đó nó có thể khác xa so với thực tế, kết quả đầu tư của quá khứ không bảo đảm cho kết quả đầu tư của tương lai.

Bản báo cáo này có thể không được phát hành rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng hay được sử dụng, trích dẫn bởi các phương tiện thông tin đại chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ACBS. Việc sử dụng không có sự đồng ý của ACBS sẽ bị xem là bất hợp pháp và cá nhân, tổ chức vi phạm có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất (nếu có) đã gây ra cho ACBS từ sự vi phạm đó.

Trong trường hợp quốc gia của nhà đầu tư nghiêm cấm việc phân phối hoặc nhận các báo cáo phân tích như thế này thì nhà đầu tư cần hủy bản báo cáo này ngay lập tức, nếu không nhà đầu tư sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

ACBS không cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và không nội dung nào trong bản báo cáo này được xem như có nội dung tư vấn thuế. Do đó khi liên quan đến vấn đề thuế, nhà đầu tư cần tham khảo ý kiến của chuyên gia dựa trên tình hình và điều kiện tài chính cụ thể của nhà đầu tư.

Bản báo cáo này có thể chứa đựng các đường dẫn đến trang web của bên thứ ba, ACBS không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các trang web này. Việc đưa đường dẫn chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho nhà đầu tư trong việc tra cứu thông tin; do đó nhà đầu tư hoàn toàn chịu các rủi ro khi truy cập các trang web này.

© Copyright ACBS (2021). Mọi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả là của ACBS và/hoặc chuyên viên phân tích, Bản báo cáo phân tích này không được phép sao chép, toàn bộ hoặc một phần, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của ACBS.